

## THƯ MỤC VỤ THÁNG 01/2024 VUI MỪNG VÀ HY VỌNG BƯỚC VÀO NĂM MỚI 2024

Anh chị em thân mến!

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức vui mừng trong tâm tình tạ ơn kết thúc năm 2023, và phó thác trong niềm hy vọng bước vào năm mới 2024. Chúng ta cầu chúc cho nhau bước vào năm mới An Bình, Thánh Đức, và Thăng Tiến.

Năm 2024 cũng là năm công nhận thoả thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Toà Thánh. Đây là một bước ngoặt lớn cho Giáo Hội Việt Nam. Do đó tôi xin trích những phần chính trong Thư Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi cho Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam.

*“Quý Giám mục, Linh mục, anh chị em Tu sĩ và cộng đồng Dân Chúa tại Việt Nam thân mến,*

*Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta hãy vui mừng tạ ơn Chúa, vì tình yêu của Chúa vĩnh cửu và luôn mãi tín trung.<sup>[1]</sup> Tôi ao ước gửi thư này đến anh chị em, nhân dịp công nhận Thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Toà Thánh về Quy chế cho Đại diện thường trú của Toà Thánh tại Việt Nam. Đức tin của Hội Thánh Công giáo trên quê hương của anh chị em được sinh ra và lớn mạnh qua bao thế hệ, đã đặt nền tảng trên giới răn: “Người phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa người hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn người” (Mt 22, 37-38). Quả vậy, đức ái là thước đo của đức tin, và đức tin là linh hồn của đức ái, và chớ quên rằng lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân là hai mặt của cùng một đồng tiền.<sup>[2]</sup>*

*Hai bên đã có thể đồng hành, lắng nghe nhau và hiểu nhau. Dù mỗi bên có sự khác biệt về lịch sử và kinh nghiệm sống, điều đó không thể ngăn cản cùng nhau đi tìm con đường tốt nhất để phục vụ thiện ích của dân tộc Việt Nam và Hội Thánh.*

*Hội Thánh tại Việt Nam đã chứng tỏ mình là men trong xã hội, bằng cách đồng hành với sự phát triển của xã hội và đóng góp vào sự phát triển ấy với tư cách là những tín hữu có trách nhiệm và đáng tin.*

*Trong Thư Mục vụ năm nay, các Giám mục của anh chị em đã nhắc nhở và thúc đẩy anh chị em tham gia vào đời sống cộng đoàn qua việc yêu thương nhau, chân thành lắng nghe và thực thi đức ái, ngay cả với những anh chị em không cùng niềm tin, bằng cách quan tâm chăm sóc những người yếu kém và những người cùng khổ nhất.*

*Anh chị em tại Việt Nam thân mến, các tín hữu Công giáo vốn luôn sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu thường ngày của tha nhân một cách hiệu quả và tham gia đóng góp cho thiện ích chung trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trên đất nước mình; anh chị em được mời gọi thực thi giáo huấn của Chúa Giêsu là trở thành “ánh sáng của thế gian và muối của đất” để “ánh sáng của các con chiếu tỏa trước mặt thiên hạ để họ thấy những việc làm tốt lành của các con và tôn vinh Cha các con trên trời” (Mt 5, 16).*

*Để kết thúc bức Thư thân tình này, tôi hi vọng rằng anh chị em, quý Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và toàn thể Dân Chúa, sẽ trở nên can đảm theo gương Chúa Giêsu. Xin Đức Mẹ La Vang đồng hành cùng anh chị em, và nhờ lời chuyển cầu đầy tình mẫu tử của Đức Mẹ, xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót chúc lành và ban muôn ân sủng cho toàn thể Hội Thánh Công giáo tại Việt Nam, cũng như cho đất nước và dân tộc Việt Nam yêu dấu.”*

Trong những ngày này, chúng ta đang cùng với tất cả người Việt Nam ở khắp nơi chuẩn bị đón Tết Cổ Truyền Năm Giáp Thìn (Năm Con Rồng). Giáo Xứ chúng ta cũng đã bắt đầu nấu bánh chưng bánh tét. Nhân dịp này tôi cũng kêu gọi sự đóng góp tích cực tinh thần cũng vật chất, cùng những sự hy sinh đến giúp giáo xứ rửa lá, lau lá, gói bánh, và canh nấu bánh chưng, bánh tét. Hãy đến Giáo Xứ trong những ngày này không khí rất vui: những câu chuyện ôn cố tri tân, kèm với chuyện vui dí dỏm cười giòn vang như pháo Tết, và những đêm học hỏi Kinh Thánh khi canh nấu bánh chưng, hát karaoke, nhâm nhi chút chút để chống lại cái giá rét tuyết rơi bên ngoài.

Là những Kitô hữu ngoài những mối liên hệ gia đình, xã hội theo lẽ tự nhiên chúng ta còn được mời gọi hướng tâm hồn lên Thiên Chúa trong những ngày đầu Xuân. Cách cụ thể, chúng ta đến với Chúa trong ngày Mừng Một để Tạ Ơn Ngài về những ơn lành đã lãnh nhận và xin bình an cho Năm Mới. Chúng ta dành ngày Mừng Hai để tri ân những bậc tiền nhân còn sống hay đã qua đời. Chúng ta cũng không quên xin Chúa thánh hoá công ăn việc làm trong ngày Mừng Ba, để mọi việc chúng ta thực hiện đều nhờ bởi ơn Chúa

và chúng ta phó thác cho Ngài cuộc sống tương lai với những dự tính và khát vọng trong Năm Mới. Năm nay ngày Mừng Hai Tết nhằm ngày Chúa Nhật 11 tháng 2 cũng là Ngày Lễ Bốn Mạng Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, chúng ta sẽ mừng kính trọng thể: sẽ có quà Tết và Tiền Lì Xì cho tất cả những người đến tham dự.

Bên cạnh đó, tôi ao ước Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức trong dịp Tết Nguyên Đán có những hoạt động bác ái cụ thể, để mang tình thương và niềm vui đến những anh chị em nghèo và những người kém may mắn; đồng thời thể hiện lòng thảo kính đối với Ông Bà Cha Mẹ và quan tâm đến những bậc cao niên, cách riêng các linh mục hưu dưỡng.

Mừng Năm Mới, tôi và Cha Phó Phaolô Vũ Đức Thành kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em: Một năm mới tràn đầy niềm vui, tiếng cười sẽ đến với mọi nhà. Kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em luôn được Khỏe mạnh, Bình an, Hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa, qua lời cầu thay nguyện giúp của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. CHÚC MỪNG NĂM MỚI.

Trong Chúa Giêsu Kitô,

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL  
Chánh xứ